
บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย 
 

 ผู้มาประชุม 
 ๑.แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ประธาน 
 2.แพทย์หญิงโชติรส พันธ์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรรมการ 
 3.แพทย์หญิงสิดาพัณณ์ ยุตบุตร รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่                      กรรมการ 
 4.นางสิริรำไพ ภูธรใจ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรรมการ 
 5.ทพญ.วริษฐา พุ่มทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสง่เสริมสุขภาพผู้สงูอายุ                  กรรมการ 
 6.นายวิภู กฤษณุรักษ์       หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม                           

ติดภารกิจ 
กรรมการ 

 7.นางพิมพ์ดวงใจ ชัยชนะ            หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก กรรมการ 
 8.นางพลอยเนตร ชนานันท์พจนิธิ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการสง่เสริมสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่น     กรรมการ 
 9.นายสุทัศน์ ทองคำฟู หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
 10.นางวันเพ็ญ ใส่ด้วง พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ                            กรรมการ 
 11.นางนงค์เยาว์  แสงคำ พยาบาลวชิาชีพชำนาญการ                                         กรรมการ 
 12.นายมนตรี วังพฤกษ์        เภสัชกรชำนาญการพิเศษ         กรรมการ 
 13.นางสาวชัญญา อนุเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน เลขานุการ 
 14.นางน้ำเพชร  ศิริมังฆศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 15.นางสาวปัญชลิกา นาคคงคำ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 16.นางดุจเดือน พิงคยางกูล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ผู้ไม่มาประชุม 
 1.นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่                     ติดภารกิจ 
 2.นางอุมาพร นิ่มตระกูล         ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามยัที่ ๑ เชียงใหม่                   ลาประชุม 
  

เริ่มการประชุม  เวลา 09.0๐ น. 
วาระพิเศษแนะนำบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใหม ่
               แนะนำบุคลากรเข้าปฏิบัติงานใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 3 คน    
โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวตอ้นรับ มอบป้ายและให้ข้อคิดหลักการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ 
ตำแหน่งข้าราชการ  ปฏบิัติงานที่กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  
               1.นางสาวกัลยาณี แก้วสิงห์สุ        ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ  
ตำแหน่งพนักงานราชการ  ปฏิบัติงานที่กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
               1.นางสาววราพร ฟ้าเกษมศานต์    ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
               1.นางสาวธัญญรัตน์ จินดาธนเดช   ตำแหน่งแพทย์แผนไทย  
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วาระที่ 1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
               1.1 เร่ืองประธานแจ้งในที่ประชุม เร่ืองนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 และมอบหมายงานให้ 
ทุกกลุ่มงาน ดงัต่อไปนี้  
 

นโยบาย โครงการ เจ้าภาพหลัก เจ้าภาพร่วม 
1. โครงการ
พระราชดำริฯ/เฉลิม
พระเกียรต ิ

1.โครงการราชทัณฑ์ปันสุข (คัดกรองมะเร็งผู้ต้องขังทุก
คน) 
2. โครงการแว่นตาผูสู้งอายุ 
3. โครงการฟันเทียม(72,000) รากฟันเทียม
(7,200) 
4. โครงการดูแลสุขภาพพระภิกษสุงฆ์(72,000) 

กลุ่มผูสู้งอาย ุ
กลุ่มวัยทำงาน 

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มแม่และเด็ก 

2. มะเร็งครบวงจร 1. วัคซีน HPV ในหญิงวัย 11-20 ปี 1 ล้านคน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มวัยทำงาน 

3. จัดตั้งโรงพยาบาล
ในเขต อ.เมือง
เชียงใหม่ 

1. โรงพยาบาล 120 เตียง อ.เมืองเชียงใหม่ กลุ่มโรงพยาบาล 
 

4. การแพทย์ปฐมภูม ิ 1. อนามัยโรงเรียน 1 อำเภอ 1 โรงเรียน 
2. อำเภอสุขภาพดี(100 อำเภอ สุขภาพดีใน 100 

วัน) 
- สาสุขอุ่นใจ รองรับการขับเคลื่อนผ่าน พชอ. 
- บริการ PP เชิงรุก : คัดกรอง ประเมิน สร้าง HL 
(1 ตำบล 1 health station หรอือาจเป็นโรงเรยีน 
โรงงาน บ้าน วัด ชุมชน) 
-healthy package (กินดี จิตดี ลดเนือยนิ่ง 
สัมพันธภาพดี สิ่งแวดล้อมปลอดภยั) 

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น 
กลุ่มวัยทำงาน 
กลุ่มขับเคลื่อนฯ 
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มโรงพยาบาล 

5. สาธารณสุข
ชายแดน 
และพื้นที่เฉพาะ 

1. การเข้าถึงบริการในกลุ่มประชากรเฉพาะ กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น  
กลุ่มสิ่งแวดล้อม 

 

7. ดิจิทัลสุขภาพ 1. บัตรประชาชนใบเดียวรักษาไดทุ้กที่ กลุ่มโรงพยาบาล 
กลุ่มขับเคลื่อน 

 

8. ส่งเสริมการมีบตุร 1. คลินิกส่งเสริมการมีบุตร 1 จังหวัด 1 แห่ง 
2. คัดกรองโรคหายากในทารกแรกเกิด 24 โรค 

กลุ่มแม่และเด็ก 
กลุ่มโรงพยาบาล 

 

9. เศรษฐกิจสุขภาพ 1. Blue Zone เขตสุขภาพละ 1 แห่ง (ปรับช่ือเป็น 
wellness community) น่านโมเดล* 
2. รับรอง Wellness Center 500 แห่ง(wellness 
hotel & resort) 
3.เมนูชูสุขภาพ/local brand หวานน้อยสั่งได ้
4.นวดไทย 500 คน/Care giver 5,000 /care 
assistant 1,000 คน 

กลุ่มสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มวัยทำงาน 
กลุ่มสูงอาย ุ

 

10. นักท่องเที่ยว
ปลอดภัย 

1. Safety Tourist เขตสุขภาพละ 1 พ้ืนท่ี (green 
health hotel /green health attraction/CFGT/
เมนูชูสุขภาพ/ตลาดสดน่าซื้อ ตลาดนัดน่าซื้อ) 

กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มวัยทำงาน 
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                                     Time line งบประมาณ ปีพ.ศ. 2567-2568 ดังนี้ 
ขั้นตอน งบประมาณปี พ.ศ. 2567 งบประมาณป ีพ.ศ. 2568 

สส.พิจารณา ร่างพรบ.งบประมาณ วารที่ 1 วันที่ 3-4 มกราคม 2567 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 
สส.พิจารณา ร่างพรบ.งบประมาณ วารที่ 2-3 วันที่ 3-4 เมษายน 2567 สิงหาคม 2567 
สลค. นำรา่งพรบ.งบประมาณ ขึ้นทูลเกล้าฯ  วันที่ 17 เมษายน 2567 กันยายน 2567 

               เร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีพ.ศ. 2567  มา 2 รอบคือ  
               งบดำเนนิงาน 

1. ต.ค. 2566 - พ.ค. 2567  (8เดือน) งบขับเคลื่อนและพื้นฐานร้อยละ 40 
2. มิ.ย. 2567 - ก.ย. 2567 (4เดือน) งบขับเคลื่อนและพืน้ฐานร้อยละ 60 

               การจัดสรรงบลงทนุ ประจำปี พ.ศ. 2567 - 2568  
               งบลงทุนประจำปีพ.ศ. 2567   
               วาระที่ 1 วันที่ 3-4 มกราคม 67 ทราบรายการงบลงทนุที่อนุมัติ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้  ส่วนพรบ.งปม.
ทูลเกล้าฯ 17 เมษายน ให้ผู้รับจ้างมาลงนามสัญญา/รบัใบสั่งจา้งได้ 
               งบลงทุนประจำปีพ.ศ. 2568 
               วาระที่ 1 วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ทราบรายการงบลงทนุที่อนุมัติ สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เชน่กัน 
สัปดาห์ที่ 2 เดือนตลุาคม 2567 เงินงปม.มาแลว้ ให้ผู้รับจ้างลงนามสัญญา/รับใบสัง่จ้างได้ 
 มติที่ประชุม: รับทราบ  
 

               1.2 นายวิภู กฤษณุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม แจ้งเรื่องนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็น 12 เศรษฐกิจสุขภาพ                         
               Wellness Hotel หมายถึง โรงแรมที่มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมอย่าง
สมดุล ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ การพักผ่อน อาหารเพื่อสุขภาพและ
สภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งมีองค์ประกอบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และด้านการป้องการแพร่ระบาด
ของโรคอุบัติใหม่ (กรณีมีการระบาด) 
               วัตถุประสงค์ 
               เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงแรมตามแนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพ 
แบบองค์รวม (Wellness Hotel) 
               ตัวชี้วัด 
               จังหวัดมีการยกระดับโรงแรมตามแนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมสุขภาพแบบ 
องค์รวม (Wellness Hotel) 
               ค่าเป้าหมาย : 100 วันแรก 
               จังหวัดมีการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาโรงแรมตามแนวทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม (Wellness Hotel) อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 
               เปิดตัวอำเภอสุขภาพดี  Kick off กิจกรรม Safety tourist เส้นทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวปลอดภัย ถนน
คนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ประมาณเดือนตุลาคม ประธานพิธีเปิดคือ รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข  กำหนด Model 
น่านเมืองสุขภาพดี รวมทุก Setting  ได้แก่ โรงแรม/ที่พัก  ตลาด ร้านอาหาร  อาหารริมบาทวิถี สถานพยาบาลที่ได้รับ
การยกระดับ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้านจำหน่าย OTOP สมุนไพรท้องถิ่น  SPA สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ 
โดยปักหมุดที่อำเภอต่างๆในจังหวัดน่าน  



4 
 

 มติที่ประชุม: รับทราบ และมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ร่วมดำเนินการกับกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน และจัดทำร่างกำหนดการและพิธีการ กำหนด
กลุ่มเป้าหมาย  
 
วาระที่ 2   รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารศนูย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 28  สิงหาคม  
พ.ศ. 2566  
       มติที่ประชุม: รับรองรายงานการประชุมฯ และมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม    
 
วาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง 
              3.1  สรุปผลการเบิกจ่ายและการกำกับติดตามแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   
                      นางสาวชัญญา  อนุเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนนำเสนอ 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้  ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบดำเนินงานได้รับจัดสรร 13,551,212.50 บาท เบิกจ่ายร้อยละ 
100 โดยกลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็กจัดสรร 728,000 บาท เบิกจ่าย 622,248.60 บาท  คิดเป็นร้อยละ 85.47 
กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ ่น จัดสรร 1 ,214,056 บาท เบิกจ่าย 1,142,374 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
94.10 กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน จัดสรร 769,062 บาท เบิกจ่าย 759,434 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
98.75 กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ จัดสรร 1,066,750 บาท เบิกจ่าย 1,066,745 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
100 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดสรร 1 ,020,862 บาท เบิกจ่าย 1,017,476.29 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
99.67 กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน จัดสรร 1,050,155 บาท เบิกจ่าย 1,144,758 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 109.01 กลุ่มอำนวยการ จัดสรร 3,000 บาท เบิกจ่าย 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
หน่วยงาน (สาธารณูปโภค) จัดสรร 2,799,882 บาท เบิกจ่าย 2,657,905.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.93 
ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ จัดสรร 4,538,345 บาท เบิกจ่าย 4,538,345 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ไปราชการ 
จัดสรร 311,100.50 บาท เบิกจ่าย 598.930.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 192.52  ส่วนการจัดสรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายคลัสเตอร์ร้อยละ 40 หากโครงการไม่เพียงพอต่อ
การดำเนินงานให้เสนอผู้อำนวยการพิจารณาเป็นรายโครงการไป      
 มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

         3.2 ความก้าวหน้างบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                      นายสทุัศน์ ทองคำฟู หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ นำเสนอผลการดำเนินงานงบลงทุน ศูนย์อนามัยที่ 1 
เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                      รายการสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
                      1. ห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต 24 ห้อง วงเงิน 12,970,000 บาท   ยังคงค้างเบิกจ่ายเงนิ งวดงาน 
4-8 งานพัสดุนัดประชุมพจิารณาแก้ไขงวดงานวนัที่ 26 กันยายน 2566 เพื่อปรับแก้ไขสัญญาฯ ส่งจงัหวัดรอให้ผู้ว่าฯ
ลงนามในสัญญาแนบทา้ย ยังไมส่ามารถตรวจรับงานได้ รอส่งมอบงาน งวดที่ 4,5,6 
 มติที่ประชุม: รับทราบและมอบหมายให้กลุ่มอำนวยการ เร่งรัดดำเนินการ  
 

           3.3  สถานะเงินบำรุง 
                      นายสุทัศน์ ทองคำฟู หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ นำเสนอสถานะเงินบำรุงของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ยอดเงินคงเหลือ 22,735,199.03 บาท รายรับรวม 60,062,221.70 บาท  และ
รายจ ่ายรวม 66 ,193 ,073.79 บาท  ขาดทุน 6 ,130 ,852.09 บาท  สำหรับเด ือนส ิงหาคม ม ีรายรับ 
6,575,212.88  บาท และรายจ่าย 7,470,359.47  บาท  ขาดทุน 895,146.59 บาท 
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                      เมื่อเปรียบเทียบรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีพ.ศ.2566  ในรอบ 11 เดือน พบว่า ส่วน
ใหญ่ มีรายได้ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอกสูงกว่าปีงบประมาณ 2565 อยู่ที่ร้อยละ 4.98  รายได้อันดับที่ 2 คือรายได้
ค่ารักษาพยาบาล คนไข้ใน ร้อยละ 27.56 ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ 2565   
                      เมื่อเปรียบเทียบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 และปีพ.ศ.2566  ในรอบ 11 เดือน พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นค่าเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ปีงบประมาณ 2566 มีการจัดซื้อเพิ่มขึ้น ร้อยละ 13.80 อันดับที่ 2 คือ วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มข้ึน ร้อยละ 52.90 อันดับที่ 3 คือ ค่าจ้างบุคคลภายนอก ในปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5.01 
                       รายรับ เดือนสิงหาคม 2566  
                       อันดับที่ 1 คือ รายได้ค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก ร้อยละ 41.55 
                       อันดับที่ 2 คือ รายได้ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ใน ร้อยละ 
                       อันดับที่ 3 คือ รายได้จากกรมบัญชีกลาง ร้อยละ 24.04 
                       รายจ่าย เดือนสิงหาคม 2566 
                       อันดับที่ 1 คือ ค่าเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ร้อยละ 30.24 
                       อันดับที่ 2 คือ ค่าตอบแทนคตส. P4P ร้อยละ 11.18 
                       อันดับที่ 3 คือ ค่าล่วงเวลา ร้อยละ 8.76  
 

                      ลูกหนี้ที่เรียกเก็บค่าตรวจวิเคราะห์น้ำและตรวจสุขภาพประจำปี 2566  
                       ยอดเรียกเก็บเงินค่าตรวจวิเคราะห์น้ำ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 256๕ ถึงเดือนสิงหาคม 2566 รวม
ทั้งสิ้น 352,300 บาท และยอดเรียกเก็บเงินค่าตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งสิ้น 47,190 บาท 
                      ลูกหนี้โรงพยาบาล 
                       ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล คงค้างชำระ ตั้งแต่ปี 2564 จนถึง 2565  ไม่สามารถติดตามรับชำระได้  
รอตัดเป็นหนี้สูญ จำนวน 4 ราย  ดังนี้ 

1. น.ส.กนกวรรณ มากสิงห ์ ตุลาคม 2564 4,723 บาท 
2. นายอูนายัดแซน สามีของ Mrs.maimuna  พฤศจิกายน 2564 8,069 บาท 
3. นายบอล สร้อยแสงบิดาของดช.บน.พลอย สร้อยแสง ธันวาคม 2564 8,299 บาท 
4. นายคำป่าง ยอดกร สามี นางนานหลู้จิ้ง -  เมษายน 2565 4,048 บาท 

      รวมเงินทั้งสิ้น 25,099 บาท 
โดยขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ลูกหนี้ทั้ง 4 ราย เป็นหนี้สูญ รวมวงเงินทั้งสิ้น  25,099 บาท (สองหมื่นห้า 
พันเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)                     
                         ลูกหนี้คงค้าง ประจำปี 2566  จำนวน 2 ราย ได้แก่ 
                         1. น.ส.สุวิมล  ค้างจำนวนเงิน 3,720 บาท ติดตามคร้ังที่ 2 เมื่อ 4 สิงหาคม 2566  
      2. นายปาน  นารีวงศา ค้างจำนวนเงิน 12,380 บาท ติดตามคร้ังที่ 1 เมื่อ 18 กันยายน 2566 
                        ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณคืนเงินเกินกำหนด, ส่งใช้เงินเกิน 20% ,30% ประจำเดือนสิงหาคม  
                         นางสาวปนัดดา  ไพเราะ  กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งใช้เงินเกิน 50.68 % 
                         เหตุผล เนื่องจากประมาณการเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมากว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
                         นางสาวพรพิสุทธิ์  ศรีประไหม กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นส่งใช้เงินเกิน 28.29% 
                         เหตุผล เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุม จ.ลำพูน ลำปาง จำนวน 8 คน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
 มติท่ีประชุม: รับทราบ  เห็นชอบอนุมัติตัดลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เป็นหนี้สูญ จำนวน 4 ราย ตามเสนอ                      
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      3.4 การจ้างเหมา รปภ. และการจ้างเหมาทำสวน 
  นายสุทัศน์ ทองคำฟู หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ นำเสนอการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ในระหว่าง
ที่ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ และได้ปรับให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัย เข้าทำงานเป็นกะและปรับงานซ่อมบำรุงเข้ามาช่วย ส่วน
เรื่องความปลอดภัยใช้แผงกั้นเข้าออกซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณหนึ่งแสนบาท จุดป้อมยาม 1 จุด และหน้าอาคาร
โภชนาการ 1 จุด ที่ประชุมเสนอให้ใช้สแกนทะเบียนรถเหมือนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ระบบสแกนทะเบียนรถโดย
ไม่ต้องมีคนเฝ้าประจำ ซึ่งการใช้แผงกั้นอาจจะมีอุบัติเหตุและต้องมีคนเฝ้าประจำและศูนย์อนามัยมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถ
แยกที่จอดรถของผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ได้ แต่ยังให้มีเวรยามเดินดูความเรียบร้อยทั่วบริเวณ ส่วนบริษัทที่จะจ้างให้
จ้างในลักษณะเวร 12 ชั่วโมง และจัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์อนามัยให้เข้าเวร 12 ชั่วโม ง ที่ประชุม มอบหมายกลุ่ม
อำนวยการดูระเบียบการขึ้นเวร และราคากล้องวงจรปิด โดยไม่ต้องรอการประชุมกบศ. ใช้กรรมการพัสดุช่วยกัน
พิจารณา ส่วนเร่ืองการจ้างดูแลสวนยังหาผู้รับจ้างที่ดูแลเป็นรายเดือนได้ จึงยังจ้างบริษัทเดิมต่ออีก 1 เดือน และบริษัท
เดิมยังเสนอราคาที่สูง ที่ประชุมเสนอให้หาบริษัทที่ราคาถูกลงและสามารถทำงานให้ครอบคลุม  
  แพทย์หญิงสิดาพัณณ์ ยุกตบุตร เสนอเรื่องการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารในปี 2567 ให้เช่า 6 เดือนก่อน 
โดยให้กลุ่มอำนวยการตรวจสอบข้อมูลปริมาณการถ่ายเอกสารของแต่ละกลุ่มว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด 
 มติที่ประชุม รับทราบ มอบหมายกลุ่มอำนวยการดำเนินการ 
   
วาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
              ไม่มี  
 
วาระที่ 5   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
              5.1 ความก้าวหน้าการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร  
                     แพทย์หญิงโชติรส พันธ์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชยีงใหม่ นำเสนอความก้าวหนา้ 
การดำเนินงาน ดังนี้  

           1)  รายชื่อข้าราชการส่งผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ดงันี ้
  -อยู่ระหว่างเสนอบันทึกผลงานระดับเชี่ยวชาญส่ง สป. 12 ต.ค. 66 ได้แก่ นางวริษฐา พุ่มทอง 

               -อยู่ระหว่างรอคำสั่งแต่งตั้งฯ ได้แก่ นางสาวอนสุรณ ์กันธา  
                           -อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุมเพื่อแก้ไขฯได้แก่ นางวนัเพ็ญ ใสด่้วง, นางนงเยาว์ แสงคำ  
                            นางพชรา คำฟู  
                          -รอเข้าคณะกรรมการ อนุมัติผลงานฯ ได้แก่ นายสุทัศน์ ทองคำฟู  
                          -อยู่ระหว่างจัดทำผลงานตำแหนง่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ นางวรพรรณ  
                           บุญมาประเสริฐ 
                          -อยู่ระหว่างชี้ตัวให้ส่งผลงาน ได้แก่ นางสาวปัญชลิกา นาคคงคำ 
                          -อยู่ระหว่างเสนอประธานคณะกรรมการฯ ได้แก่ นางธนัฏฐา พานิชกิจ       
                          -อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งฯ ระดบัชำนาญการ ได้แก ่นางสาวพชัรา เราเท่า  
                           นางสาววิมลพรรณ ตันมาละ นางสาววมิลรัตน์ ตียเกษม นางสาวจิราภรณ์ มาลาจำป ี 
                           และนายสาธิต อยู่ศรี 
                          -อยู่ระหว่างคณะกรรมการรับรองผลงาน ได้แก่ นายปรัชญา ชมพล  
                          -อยู่ระหว่างแก้ไขผลงาน ได้แก่ นายฉัตรชัย ชำนาญ  
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           2)  การบริหารตำแหน่งว่างปัจจบุัน 
 1.รับโอนย้าย  
 นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. เลขที่ 244 แม่และเด็ก และนักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.   
 เลขที่ 260 วัยเรียน ประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ระบบ Zoom) เมื่อวันที่ 28   
 กันยายน 2566 เพื่อรับโอนแล้ว อยู่ระหว่างประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ 
 พยาบาลวชิาชีพ ปก./ชก. เลขที่ 290 วัยทำงาน แจ้งกรมอนามัยขอประกาศรับโอน (รพิพร)  
 พยาบาลวชิาชีพ ปก./ชก. เลขที่ 344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แจ้งกรมอนามัย 
 ขอประกาศรับโอน (รัชฎาพร) 
 จพ. การเงินและบญัชี ปง./ชง. เลขที่ 228 ประกาศรับย้าย ถงึวันที่ 2 ต.ค. 66 มีผู้สมัครเข้ารับ   
 การคัดเลือก จำนวน 1 ราย  อยู่ระหว่างประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 เพื่อรับย้ายฯ และนัดหมายคณะกรรมการฯ  (แทนวาสนา) 

                      3)  รอบริหารจัดการตำแหน่งว่างในคณะกรรมการบุคลากร  
                           นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. เลขที่ 224 และนักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก. เลขที่ 237   

 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เลขที่ 279 (เดิมเขมจิราครอง) แจ้งกองจ.ประกาศ 
 รับสมัครฯ ใหม่  

                      4)  ข้าราชการขอโอนและขอไปช่วยปฏบิัติราชการ  
                           นางรวีวรรณ วังพฤกษ์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เป็นผูผ้่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง 
                           ให้ดำรงตำแหน่ง นักสงัคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ จึงขอยืมตัวมาช่วยปฏบิัติราชการ นั้น                     
                           ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ไม่ขัดข้องยินดีให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566  
                           เป็นต้นไป หรือจนกว่ากระบวนการรับโอนจะแล้วเสร็จ และได้สง่หนังสอืขอโอน พร้อมประวัติ 
                           การรับราชการ ให้โรงพยาบาลประสาทเรียบร้อยแล้ว 

5)  การกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดบัชำนาญการพิเศษ โดยศูนย์ฯ ได้จัดทำข้อมูลการ  
     กำหนดตำแหน่งพยาบาลวชิาชพี ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 12  จำนวน 12 ตำแหน่ง 
     ส่งให้กรมอนามัย เรียบร้อยแล้ว เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2566 

                      6)  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบที่ 2/2566  
                           จำนวนทัง้หมด 156 คน 
                           - ดีเด่น 31 คน (ไม่เกินร้อยละ 20) 
                           - ดีมาก 114 คน 
                           - ดี 11 คน 
                  

  5.2 ผลการดำเนินงานตัวชี้วดัที่ 2.1 ระดบัความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
ประจำปงีบประมาณ 2567  

        นางดุจเดือน พงิคยางกลู เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มอำนวยการ รายงานผลการดำเนินงาน          
ในเดือนตุลาคม 2566 

         1. จัดทำคำสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการ ITA ประจำปงีบประมาณ 2567 
         2. จัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส (ITA)  

สู่องค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรม ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ (เงินงบประมาณ 100,000 บาท) 
         3. ประชุมคณะกรรมการ ITA คร้ังที่ 1/2567 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 
         4. จัดทำ (ร่าง) แผนปฏบิัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ศอ.1 เชียงใหม่  

ประจำปีงบประมาณ 2567 
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 มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

             5.3  ความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดทำระบบขออนุมัติไปราชการ  
                     นางสาวชัญญา อนุเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพฒันากำลงัคน เสนความก้าวหนา้
การดำเนินงานจัดทำระบบขออนุมัติไปราชการใหม่ เร่ิมทดลองใช้เดือนตุลาคม 2567 ขอประชาสัมพนัธ์ให้ทุกกลุ่มงาน
เข้าใช้งานในระบบ โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ปรับปรุงแก้ไขเร่ืองไม่มีรายชื่อพนักงานขบัรถยนต์ใน
ระบบ และชื่อโครงการไม่สามารถคีย์ได้ ไม่มีในระบบ            
 มติที่ประชุม: รับทราบและมอบหมายให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคนแจง้เวียนทุกกลุ่มงาน 
 

             5.4 การประชุมการเตรียมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567 และการจัดทำตัวชี้วัดตามภารกิจของหน่วยงาน (KPI Function)  
                    นางสาวชัญญา  อนุเคราะห์ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพฒันากำลงัคน เสนอ กรอบการ
จัดทำคำรบัรองการปฏิบัติราชการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ทีเ่ก่ียวข้องใน 2 กลุ่มได้แก่ ตัวชี้วดักลุ่มที่ 1 ขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพืน้ที่ ประกอบด้วย  
   1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสรมิสุขภาพ  
   1.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
   1.3 จำนวนหน่วยบริการรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO) ทีจ่ัดกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพกลุ่ม
วัยและอนามยัสิ่งแวดล้อม 
           ตัวชี้วัดกลุ่มท่ี ๒ ขับเคลื่อนองค์กรคุณและมีสมรรถนะสูง 

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนนิงานคุณธรรมและความโปร่งใส 
2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ  
2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติการระดบัหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
2.5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ      

 

 มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

วาระที่ 6   เร่ืองอื่นๆ  
 6.1 ประชาสัมพันธ์การย้ายหอ้งบริการวัคซีน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ      
                      แพทย์หญิงโชติรส พันธ์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการ
ย้ายห้องบริการวัคซีนโควิด-19 ไปอยู่ที่คลินิกตรวจโรคทั่วไป ให้บริการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. โดย
ไม่มีค่าใช้จ่ายจนถึงเดือนธันวาคม 2566  เริ ่มที่ จุดคัดกรองและกรอกใบยินยอมรับวัคซีนที่บริเวณด้านหน้าห้อง 
เวชระเบียนและมาฉีดวัคซีนสังเกตอาการที่คลินิกตรวจโรคทั่วไป  
 มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

               6.2 ปรับปรุงห้องวัคซีนเดิมเป็นห้องปฏิบัติการชันสูตรสำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  
                     แพทย์หญิงโชติรส พันธ์พงษ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่อง
ปรับปรุงห้องวัคซีนเดิมเป็นห้องปฏิบัติการชันสูตร ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV Self test  โดยจ้างเหมาบริษัท
ภายนอกเข้าดำเนินการปรับปรุงห้องใหม่  
 มติที่ประชุม: รับทราบ 
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               6.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  
                     นายวิภู กฤษณุรักษ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เสนอแนะเร่ืองขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำและการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่าบางขั้นตอนล่าช้า  การรายงานผลยังไม่ได้ตาม
มาตรฐานกรมอนามัย และการรายงานผลที่ผิดปกติ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมไม่สามารถติดตามผลและMonitor 
ได้ และเจ้าของไม่สามารถเข้าไปดูในระบบได้  ระบบยังไม่เชื่อมโยงข้อมูลกัน                
 มติที่ประชุม: รับทราบและมอบหมายให้กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประสานงานกับห้องปฏิบัติการชันสูตร 
เพื่อทบทวนปรับปรุงขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในรูปแบบ SOP ระบุระยะเวลาแต่ละขั้นตอน รวมทั้งการ
รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ถูกต้อง พร้อมทั้งรายงานข้อมูลให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมรับทราบด้วย  
 

              6.4 งบประมาณดำเนินการกรณีเกิดเหตุอุทรณ์ร้องเรียน  
                     นายวิภู กฤษณุรักษ์  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เสนอเรื ่อง ในกรณีเกิดเหตุอุทธรณ์
ร้องเรียนเก่ียวกับด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สามารถใช้งบประมาณในส่วนไหนบ้าง เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป ซึ่งประธาน
ให้ข้อเสนอแนะให้ใช้เงินสำรองจ่ายไปพลางก่อน ซึ่งเงินโอนมาแล้ว   
    มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00  น. 
 
ผู้บันทึกการประชุม 
 

……………………………………….. 
                  นางน้ำเพชร  ศิริมังฆศรี 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

……………………………………….. 
นางสาวปัญชลิกา นาคคงคำ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
ตรวจบันทึกการประชุม 

……………………………………….. 
นางสาวชัญญา  อนุเคราะห์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
กรรมการและเลขานุการ

 
 


